

# ประเมินชรก. หวัง‘ขันนอต’ สร้างทีมเวิร์ก

กรุงเทพฯ ● “ปนัดดา” ซีเนียด “ประยูร” ประเมินข้าราชการใหม่ หวังขันนอตพวกเกียร์ว่าง และให้ทำงานเป็นทีมเวิร์ก ชัดถาวรแต่รัฐบาลเลือกตั้งแล้วไม่ทำอะไรชาติเดินหน้าไม่ได้ “ปรีชา” เชื่อหวังผลงานเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โพลเผยคนไทยห่วงปัญหาปากท้องอันดับแรก

เมื่อวันอาทิตย์ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดทำข้อเสนอใหม่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการทุกภาคส่วนว่า นายกฯ คงต้องการกำหนดตัวชี้วัดการทำงานข้าราชการให้กระชับมากขึ้น เพราะตัวชี้วัดที่ผ่านมาไม่สามารถอธิบายทุกบริบทการทำงานในเรื่องต่างๆ ได้ทั้งหมด ก.พ.และ ก.พ.ร.จึงต้องกำหนดการประเมินให้สั้นไปกว่าเดิม คืออาจลงในรายละเอียดปลีกย่อย กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ขึ้นสูงอะไร

“ปัญหาการทำงานของข้าราชการที่ผ่านมาส่วนหนึ่งพบว่า ยังไม่เป็นทีมเวิร์กที่ดี ขาดความเป็นเอกภาพที่ดี อย่างการทำงานในส่วนภูมิภาค ต้องมาดูว่าการทำงานคานอำนาจกับท้องถิ่นหรือไม่ ไม่ใช่ไปवादเบงกับท้องถิ่น ต้องร่วมกันทำงาน ต้องมีตัวชี้วัดที่เหมาะสม” ม.ล.ปนัดดาระบุ

เมื่อถามว่า ที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติล่างไม่ได้ขับเคลื่อนสนองนโยบายรัฐบาลเท่าที่ควรหรือไม่ ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า คิดว่าใช่ เพราะการขับเคลื่อนงานของราชการจะไปได้ราบรื่นมีประสิทธิภาพอยู่ที่การขับเคลื่อนข้าราชการ เมื่อฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหาร ให้กรอบความคิดการทำงานอะไรลงไปอยู่ที่การนำไปสู่การปฏิบัติ

ถามต่อว่า กลไกข้าราชการมองว่าการที่รัฐบาลไม่ได้มาจากภาวะปกติจึงยังไม่ขยับอะไร เพื่อจะไปสู่ภาวะปกติ ม.ล.ปนัดดาตอบว่า ถ้าคิดอย่างนั้นประเทศชาติก็ไม่เดิน รัฐบาลจะเข้ามาโดยปกติหรือไม่ปกติ แต่นี่คือประเทศไทยของเรา ผลลัพธ์คือประโยชน์สุขของประชาชนต้องช่วยกันขับเคลื่อน พูดกันมาเยอะไรที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ไม่ใช่เก็บเงินยกอดไว้แล้วไม่ทำ เพราะถ้าคิดแบบนี้ก็ตาย ไม่ต้องทำอะไรกันพอดี

นายปรีชา วัชรากัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และอดีตเลขาธิการ ก.พ. กล่าวในเรื่องนี้ว่า นายกฯ คงอยากได้สิ่งที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งอะไรก็ตามที่หักแล้วทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้น มันดีทั้งนั้น ส่วนที่มีการมองกันว่าเป็นเพราะข้าราชการเกียร์ว่างจำนวนมากนั้น ตรงนี้ นายกฯ ไม่ได้ระบุ แต่ท่านอยากได้งานเร็ว ซึ่งการจะได้งานเร็ววิธีประเมินนั้นต้องทำให้เห็นผลได้ชัดยิ่งขึ้น สำหรับระบบประเมินผลเดิมนั้น เป็นการประเมินในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แต่หากมองว่าระบบเดิมมีขั้นตอนมากเกินไป อยากได้เร็วว่านี้ หรือระบบวินัยยังไม่เด็ดขาด ต้องการให้เด็ดขาด ก็ต้องปรับเปลี่ยน เพราะนายกฯ เองพูดตลอดเวลาว่าต้องการเร็ว ต้องการให้เสร็จภายในเวลาที่รัฐบาลนี้มีอยู่น้อย จึงต้องไปเร่งให้เสร็จตามเวลาที่รัฐบาลมีอยู่ ถือเป็นสิ่งที่ดี

“การปรับครั้งนี้ นายกฯ ไม่ได้หมายความว่าไปปรับเปลี่ยนโทษอะไร แต่ทำให้การชี้วัดเร็วขึ้น

หากคนใดไม่มีผลงาน ไม่ใช่ว่าจะถูกลงโทษทางวินัย แต่จะมีผลเรื่องแต่งตั้งโยกย้าย เว้นแต่จะมาแต่ไม่ทำงาน เช่นชื่อแต่ตัวไม่อยู่ อย่างนี้ถือว่าผิดวินัย เรื่องนี้ นายกฯ คงอยากเห็นการบังคับใช้แนวทางที่มีอยู่แล้วให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น แต่ไม่ใช่ไปรื้อหรือจัดระบบวินัยใหม่ หรือถ้าทำไม่ถูกใจจะถูกปลดถูกย้าย แต่หมายความว่าถ้าทำไม่ดีหรือไม่มีผลงานจะต้องมีผลกับการแต่งตั้ง นอกจากนี้ นายกฯ ต้องการความเร็วมากขึ้น นอกจากมิติทำดีหรือไม่ดีเท่านั้น เช่น กรณีตกลงกันระหว่างสองหน่วยงานว่าเรื่องดังกล่าวต้องทำให้เสร็จภายใน 10 เดือน ก็ต้อง 10 เดือน” นายปรีชาระบุ

ม.ล.ปนัดดาอ้างกล่าวถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์สั่งการให้ช่อง 11 ปรับปรุงรูปแบบและผังรายการใหม่ว่า สืบาค่านี้ก็จะเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพูดคุย เท่าที่คุยเบื้องต้นอยากให้ใช้การสื่อเพื่อประชาชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น เริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเช้านอน ดูว่ามีข่าวอะไรบ้างที่ต้องอธิบายให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน ไม่ใช่ข่าวที่มีแต่การฆ่าฟันกัน หรือข่าวที่ทำให้ประชาชนหวาดวิตก

“กรมประชาสัมพันธ์ เป็นข้าราชการ ส่วนใหญ่ยึดมั่นในกรอบระเบียบ วินัย ตอนที่คิดออกมาคุยทำให้ข่าวเกิดความเข้าใจง่ายขึ้น แต่ต้องไม่ใช่ข่าวเท็จหรือข่าวลวง ถ้าเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่สื่อโทรทัศน์ที่ดี” ม.ล.ปนัดดาระบุ

วันเดียวกัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้เผยแพร่ผลสำรวจสวนดุสิตโพล ที่สอบถามความเห็นคนไทยทั่วประเทศ 1,324 คน ในหัวข้อ 10 เรื่องที่คนไทยเป็นห่วง ณ วันนี้ พบว่า 84.29% คือ

ปัญหาเศรษฐกิจ การส่งออก และการค้า การลงทุน, 81.27% การบริหารประเทศของรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมือง, 79.15% การก่อการร้าย อาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ, 75.23% การทุจริตคอร์รัปชันแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ, 70.69% ความขัดแย้งแตกแยก และขาดความสามัคคีปรองดอง, 62.54% ระบบการศึกษา คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาไทย, 61.63% ยาเสพติด มาเฟียและผู้มีอิทธิพล, 57.70% ภาคการเกษตร ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย, 54.38% ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี คุณธรรมจริยธรรม และสุดท้าย 51.36% ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม